



HR News

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาคารจามจุรี 5 ชั้น 5 www.hrm.chula.ac.th

ฉบับที่ 32 ประจำเดือนมิถุนายน 2558

เครือข่ายวิชาชีพการบัญชี จัดโครงการอบรม เรื่อง “งบกระแสเงินสดโดยวิธีทางตรง”



เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพการบัญชี ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “งบกระแสเงินสดโดยวิธีทางตรง” ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ตึกมหาชิริอุณหิต คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 - 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงบกระแสเงินสดทางตรงจากระบบ CU-ERP และเป็นแนวทางการกำหนดหลักการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบงานที่ใช้เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินซึ่งจัดทำจากเกณฑ์เงินสด สามารถทราบถึงสภาพคล่องทางการเงินเป็นอย่างไร มีความต้องการใช้เงินสดหรือมีเงินคงเหลือเพียงพอต่อการลงทุนมากน้อยเพียงใด และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีประธานเครือข่ายวิชาชีพการบัญชี และผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (นางสาวจริญญา ลากวรกิจชัย) ได้กล่าวเปิดโครงการ และวิทยากรที่มาบรรยายในครั้งนี้โดย นายवासูตรี ทศนาลีและทีมงานระบบ CU-ERP โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานงบกระแสเงินสดทางตรงในระบบ CU-ERP ได้ที่ <https://km.chula.ac.th/?p=2708>

เครือข่ายวิชาชีพบุคคล จัดโครงการอบรมหลักสูตรที่สอนน้อง เรื่อง “การเขียนภาระงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตามข้อกำหนดใหม่ของมหาวิทยาลัย”



เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เครือข่ายวิชาชีพบุคคล ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรที่สอนน้อง เรื่อง “การเขียนภาระงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตามข้อกำหนดใหม่ของมหาวิทยาลัย” ณ ห้อง 210 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงแบบข้อตกลงภาระงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเพื่อให้การมอบหมายภาระงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงานมีความครบถ้วนในทุกมิติ อันจะเป็นแนวทางที่จะช่วยให้การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีมีความชัดเจนในเชิงผลผลิตและผลลัพธ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและพัฒนาคณาจารย์กันไป โดยมีรองอธิการบดี (รศ.ดร.พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์) กล่าวเปิดโครงการและบรรยายเรื่องการเขียนภาระงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตามข้อกำหนดใหม่ของมหาวิทยาลัย และทิศทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

**โครงการฝึกอบรมบันทึกข้อมูลอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ
ศาสตราจารย์พิเศษ ในระบบ CUERP-HR**



เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยได้จัดดำเนินโครงการฝึกอบรมบันทึกข้อมูลอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ ในระบบ CUERP-HR ตามนโยบายจัดเก็บข้อมูลตามความใน มาตรา 58 แห่ง

พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ลงในระบบฐานข้อมูลบุคคล CUERP-HR ณ ห้องอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ ด้วยตนเอง ชั้น 4 อาคารจามจุรี 9 โดยวิทยากรจากศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

เครือข่ายวิชาชีพบริหารจัดการระดับกลาง ด้านวิชาการ จัดโครงการพี่สอนน้อง

เรื่อง “การขอทุนด้านวิชาการสำหรับคณาจารย์”



เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพบริหารจัดการระดับกลาง ด้านวิชาการ ได้จัดโครงการพี่สอนน้อง เรื่อง “การขอทุนด้านวิชาการสำหรับคณาจารย์” ณ เรือนจุฬานฤมิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านทุนวิชาการ สำหรับสนับสนุนคณาจารย์และนักวิจัยได้รับความรู้และรับทราบแนวทางและวิธีการดำเนินงานและทราบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินการเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีประธานเครือข่าย วิชาชีพบริหารจัดการระดับกลาง ด้านวิชาการ และผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการ (นางพรรณนิภา วยเจริญ) ได้กล่าวเปิดโครงการ และวิทยากรที่มาให้ความรู้ในเรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอขอทุนสำหรับคณาจารย์โดย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทุนวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ (นางสาวศัพพัชร์ โยธจันทร์) และนางศิริพักตร์ บุรณวนิช

เครือข่ายวิชาชีพประชาสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “คุณลักษณะนักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ : เขียนข่าวอย่างไรให้ได้รับการเผยแพร่”



เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 กลุ่มเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ สายปฏิบัติการ วิชาชีพประชาสัมพันธ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คุณลักษณะนักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ : เขียนข่าวอย่างไรให้ได้รับการเผยแพร่” ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของนักประชาสัมพันธ์ และเทคนิคแนวทางสร้างความสำเร็จในงานประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการเขียนข่าว

ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชน โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.วรวรรณ องค์กรุทธรักษา) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และวิทยากรที่มาบรรยายเรื่อง “คุณลักษณะนักประชาสัมพันธ์ สู่อำนาจความสำเร็จของงาน PR” โดย กรรมการผู้จัดการบริษัท 124 คอมมิวนิเคชันส์ จำกัด (คุณโสภาวดี จันทร์ถาวร) และการบรรยายและฝึกปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ให้ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชน” โดย หัวหน้าข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (คุณฐิติวรรณ ไสวแสนยากร) และผู้ดำเนินรายการวิทยุ อสมท. (คุณอำมร บรรจง)

เครือข่ายวิชาชีพบริหารจัดการกลาง ด้านบริหาร จัดโครงการอบรมหลักสูตรพี่สอนน้อง

เรื่อง การปฏิบัติงานด้านการพัสดุ



เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เครือข่ายวิชาชีพบริหารจัดการระดับกลาง ด้านบริหาร จัดโครงการอบรมหลักสูตรพี่สอนน้อง เรื่อง การปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ณ ห้องประชุม 205 อาคารจามจรี 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เทคนิคการในการทำงานจากประสบการณ์ของเพื่อนร่วมวิชาชีพเดียวกัน ทำให้ลดความผิดพลาดในการทำงานและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีจากเพื่อนรุ่นพี่และเพื่อนร่วมสายอาชีพเดียวกัน โดยมีประธานคณะกรรมการเครือข่ายวิชาชีพบริหารจัดการระดับกลาง ด้านบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงานการทะเบียน (นางวาริณี บุญยะมัต) กล่าวเปิดโครงการและร่วมเสวนาเรื่อง : การปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ตามหัวข้อดังนี้

- การจัดซื้อพัสดุวิธีพิเศษจากต่างประเทศโดยตรงและผ่านตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ

โดย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ (นางทองม้วน เขาวนเกษม)

- การจ้างออกแบบและการเปลี่ยนแปลงงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

โดย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยพลังงาน (นางพนนียา หงส์ดำเนิน)

- การเปลี่ยนแปลงสัญญา ขยายเวลาสัญญา แจ้งปรับและขอสงวนสิทธิ์

โดย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ (นางดารัตน์ ธรรมายนต์)

- การควบคุมวัสดุคงคลังในระบบและนอกระบบ

โดย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ (นางสาวกอบกาญจน์ ข้าแจ้ง)

- การตรวจนับพัสดุคงเหลือประจำปี การจำหน่ายและการรับบริจาค

โดยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ (นางสาวบุษยารัตน์ ราชบรรดิษฐ์)

“แรกพบ” อาจารย์และบุคลากรใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2558



มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมแรกพบ ประจำเดือนมิถุนายน 2558 เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรใหม่ ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และร่วมกันทำการสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 205 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดยมีอาจารย์และบุคลากรใหม่ จำนวน 23 คน จาก 16 หน่วยงาน ประกอบด้วยสายวิชาการ 8 คน และสายปฏิบัติการ 15 คน

จัดทำโดย : สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

ที่ปรึกษา : รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์)

ผู้ช่วยอธิการบดี (นายปรีชา ปลื้มจิตต์)